

BUỔI TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CỦA CÁC BẠN HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Trong không khí vui tươi của buổi sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ các bạn nhỏ của trường TH Đô thị Việt Hưng lại háo hức với tiết sinh hoạt dưới cờ. Tiết chào cờ ngày 10/4/2023 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi thầy và trò nhà trường thực hiện được chào đón các em học sinh lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Đô thị Việt Hưng sang tham quan, giao lưu tại trường.



Các bạn nhỏ trường MN Đô thị Việt Hưng cùng trải nghiệm ở trường Tiểu học

Tới dự buổi lễ chào cờ có các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh đặc biệt là sự hiện diện của Ban Giám hiệu, các cô giáo và gần 80 bạn nhỏ lớp mẫu giáo lớn của trường mầm non Đô thị Việt Hưng.



Thầy cô giáo trường TH Đô Thị Việt Hưng chào đón các bạn lớp mẫu giáo lớn

Mở đầu tiết sinh hoạt dưới cờ là phần nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca được các bạn học sinh thực hiện trong không khí nghiêm trang, giọng hát ngân vang như lời hứa phấn đấu chăm chỉ học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.



Nghi lễ chào cờ đầu tuần



Tiết sinh hoạt dưới cờ thú vị của các bạn nhỏ

Tiếp theo chương trình là phần giao lưu văn nghệ của các bạn học sinh trường TH Đô thị Việt Hưng và các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Đô thị Việt Hưng. Tiết mục nhảy hiện đại sôi động do cô và trò trường mầm non Đô thị Việt Hưng mang tới đã khuấy động bầu không khí vui nhộn.





Các tiết mục văn nghệ của các bạn mầm non Đô thị Việt Hưng

Các anh chị trường TH Đô thị Việt Hưng cũng đã biểu diễn những tiết mục nhảy cá nhân và tập thể vô cùng hấp dẫn, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất lớn từ khán giả phía dưới sân khấu.





Các chị anh trường TH Đô thị Việt Hưng với các tiết mục nhảy sôi động

Ban Giám hiệu trường mầm non Đô thị Việt Hưng có lễ tặng hoa tươi thắm gửi tặng trường TH Đô thị Việt Hưng, xiết chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà trường.



BGH trường mầm non Đô thị Việt Hưng tặng hoa nhà trường

Tiếp theo, toàn trường đến với chuyên mục giới thiệu sách tháng 4, cuốn sách có nhan đề “Người mẹ cầm súng” của nhà văn Nguyễn Thi do hai bạn Hà Phương và Minh Nhật lớp 3A1 trình bày. Với giọng kể cuốn hút, diễn cảm và thật tự nhiên, hai bạn nhỏ đã đưa bạn đọc quay ngược thời gian trở về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sự kiên cường, dũng cảm, gan dạ của những người phụ nữ Việt Nam, đại diện là chị Út Tịch trong câu chuyện đã góp phần ca ngợi, tôn vinh sự hi sinh của những người bà, người mẹ, người con anh hùng đã anh dũng ngã xuống bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc ngày hôm nay. Chắc hẳn, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho thầy cô và các bạn trong quá trình học tập, khám phá lịch sử.



Phân giới thiệu sách của các bạn cộng tác viên thư viện

Kết thúc lễ chào cờ, các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Đô thị Việt Hưng đã được các cô giáo hướng dẫn đi tham quan các phòng chức năng của trường tiểu học. Các con còn được vào tham quan, giao lưu các lớp học của khối 1 – nơi các con sẽ tiếp tục hành trình học tập của mình trong tương lai. Cùng với các anh chị học sinh lớp 1, các bạn nhỏ được giao lưu, làm quen với một mô hình học mới. Có thể còn bỡ ngỡ, rụt rè nhưng với sự ân cần, dìu dắt của các cô giáo, các con sẽ mạnh dạn và trưởng thành hơn.







Các bạn nhỏ được tham quan các phòng học của trường TH Đô thị Việt Hưng

Chúc các bạn học sinh trường TH Đô thị Việt Hưng và các bạn nhỏ trường mầm non Đô thị Việt Hưng sẽ có những trải nghiệm thú vị, bổ ích dưới mái trường tiểu học thân yêu.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu:









Người viết: Hoàng Thị Hiền - NVTV